

Tiện ích khi triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông về BHXH, BHYT



Cán bộ Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người dân thực hiện thao tác trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) gồm "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí", BHXH tỉnh đã triển khai 2 nhóm TTHC này. Qua thời gian thực hiện đã mang lại những kết quả tích cực, tạo thuận lợi cho người dân.

Mới sinh con nhỏ, thời gian trước nếu muốn đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho con, chị Trần Thị Thu Hoài ở tổ dân phố Tiến Phong, thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) phải đến 3 cơ quan khác nhau để làm thủ tục. Nhưng nay, nếu thực hiện thao tác trên Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia thì chỉ cần ngồi ở nhà với chiếc điện thoại thông minh, chị Hoài cũng có thể dễ dàng thực hiện các bước đăng ký mà không cần phải đi lại nhiều nơi. Chị Hoài chia sẻ: Lên BHXH tỉnh giải quyết công việc, tôi được cán bộ tại Bộ phận một cửa giải thích việc mới triển khai 2 nhóm thủ TTHC liên thông về BHXH, BHYT. Qua hướng dẫn, tôi thấy các thủ tục này cũng tương đối dễ thực hiện. Theo cách này thì thuận lợi cho người dân quá vì chúng tôi không phải đi lại mất thời gian.

Tính đến ngày 30/9/2023, đối với thủ tục liên thông "Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi", BHXH tỉnh đã tiếp nhận,

giải quyết và cấp thẻ BHYT cho 4.112 trường hợp. Thủ tục cấp và trả thẻ BHYT bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đối với thủ tục liên thông "Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí", BHXH tỉnh đã tiếp nhận, giải quyết và chỉ trả trợ cấp mai táng phí cho 34 trường hợp. Thủ tục rất thuận lợi, thân nhân người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH sau khi nộp hồ sơ qua Cổng DVC quốc gia đã được nhận kết quả giải quyết theo hình thức đã đăng ký và nhận tiền mai táng phí qua tài khoản cá nhân hoặc nhận tiền mặt tại cơ quan BHXH.

Ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Để việc triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông đạt kết quả tốt, BHXH tỉnh đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động, yêu cầu thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về triển khai Đề án 06 và 2 nhóm TTHC liên thông. Chúng tôi yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ liên quan thực hiện phân luồng ưu tiên giải quyết 2 TTHC liên thông bảo đảm theo đúng thời gian quy định; kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi giải quyết TTHC. Chúng tôi cũng tổ chức hội nghị tập huấn cho các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện về quy trình, hồ sơ thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông; yêu cầu viên chức tập trung nghiên cứu, nắm chắc quy trình, các văn bản hướng dẫn, thực hành thao tác thành thạo để kịp thời hỗ trợ cán bộ xã, người dân trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

Chị Phạm Thị Tuyết, cán bộ Văn phòng BHXH tỉnh cho biết: Để triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông, trước tiên người dân cần đăng nhập tài khoản trên Cổng DVC quốc gia (tại địa chỉ dichvucong.gov.vn), lựa chọn nhóm TTHC liên thông điện tử cần thực hiện tại chức năng "Tìm kiếm" DVC liên thông đăng ký khai sinh/đăng ký khai tử hoặc bấm chọn mục "DVC liên thông khai sinh, khai tử" tại giao diện trang chủ và thực hiện nộp hồ sơ. Tiếp theo, người làm thủ tục cần kê khai tờ khai điện tử và đính kèm các giấy tờ gồm: Đối với trường hợp để nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi thì đính kèm bản chụp giấy chứng sinh. Trường hợp trẻ em sinh ngoài cơ sở y tế thì người dân đính kèm bản chụp văn bản xác nhận của người làm chứng; nếu không có người làm chứng thì nộp bản chụp giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với để nghị giải quyết trợ cấp mai táng phí thì đính kèm bản chụp giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thông tin tiếp nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả sẽ được phần mềm DVC liên thông gửi cho người dân qua Cổng DVC quốc gia, tin nhắn SMS hoặc thư điện tử. Để nhận kết quả giải quyết TTHC, người dân đăng ký nhận kết quả giải quyết theo các hình thức như bản điện tử qua Cổng DVC quốc gia, trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

ĐỖ HỒNG GIA

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ĐỀ THĂM CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Xác định bổ sung lực lượng cho Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thời gian qua, Đảng bộ phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) có nhiều giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên.

của quần chúng với Đảng, từ đó quần chúng mới có ý thức phấn đấu, tu dưỡng để trở thành đảng viên. Nhờ thực hiện tốt công tác rà soát nguồn kết hợp với mạnh dạn giao nhiệm vụ cho quần chúng ưu tú, vừa qua Chi bộ đã kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Bi thư Chi bộ Trường Mầm non phường Đề Thám Hoàng Thị Hải Yến cho biết: Xác định chính thức giúp đỡ. Nửa nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên, chuẩn bị kết nạp 1 đảng viên. Có giáo Bùi Thị Hoa, quần chúng chuẩn bị được đứng

trong hàng ngũ của Đảng chia sẻ: Thật vinh dự và tự hào khi tôi chuẩn bị được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đây là sự động viên, khích lệ lớn, giúp tôi thêm tin tưởng và tích cực rèn luyện, phấn đấu trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Bằng cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ phường Đề Thám đã kết nạp 6 đảng viên, trong đó 9 tháng đầu năm 2023 kết nạp 3 đảng viên, chuẩn bị kết nạp 2 đảng viên; đã chọn cử 6 quần chúng ưu tú tham gia học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 540, sinh hoạt tại 16 chi bộ. Bí thư Đảng ủy phường Trần Văn Hải cho biết thêm: Thông qua việc phát triển đảng viên mới, đội ngũ đảng viên của phường không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, một trong những khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Đề Thám giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Chi bộ Trường Mầm non Đề Thám hướng dẫn quần chúng hoàn tất thủ tục để nghị kết nạp đảng viên.

MINH NGUYỄN



Phố Lê Lợi, phường Đề Thám hôm nay.

Cán bộ giỏi, phong trào mạnh

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Cán bộ là gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém", các chủ tịch hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn huyện Đông Hưng đã năng động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đù còn trẻ nhưng chị Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Động nhiều năm liền là cán bộ hội giỏi, được chị em yêu mến, nể phục. Chị Hồng chia sẻ: Tôi luôn lấy hạnh phúc, lợi ích của hội viên là mục tiêu, lấy sự đồng thuận, tin tưởng của hội viên là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Thực hiện phương châm "Ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội", mỗi chi hội mạnh sẽ là hạt nhân tạo nên sức mạnh của tổ chức hội, tôi đã triển khai mô hình cán bộ chi, tổ cùng tiến và phát huy vai trò của hội viên nông cốt; tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2021 đến nay, chị Hồng đã chỉ đạo các chi hội huy động nguồn lực mua tặng 8 thẻ bảo hiểm y tế, 55 thẻ bảo hiểm thân thể, 2 "cặp lá yêu thương", 5 hũ gạo tình thương, nhận đỡ đầu 4 trẻ em mồ côi,

trao 420 con giống, tặng 4 xe đạp, hơn 40 suất quà, hỗ trợ phụ nữ xuất 11,5 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em khó khăn. Chị cũng năm liền là cán bộ hội giỏi, vũ, dân vũ để chị em tham gia rèn luyện sức khỏe, tự tin thể hiện mình... Dưới sự "cheo lái" của chị Hồng, phong trào phụ nữ của xã luôn trong top dẫn đầu của huyện, bản thân chị Hồng được tỉnh chọn là 1 trong 6 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi để nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam khen thưởng.

3 năm qua, bà Vũ Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Quang cùng cán bộ hội đã thành lập, duy trì hoạt động hiệu quả 11 mô hình, câu lạc bộ như "Nuôi heo khuyến học", "Trao tặng con giống", "Mẹ đỡ đầu", "Biến rác thải thành tiền", "Cặp lá yêu thương", "Dàn vũ thể thao", "Đường hoa, bốn hoa phụ nữ"... Hơn 50% mô hình, câu lạc bộ trên duy trì hoạt động bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do các chị vận động.

Qua các mô hình, trong 3 năm toàn xã có 182 hội viên mồ heo tiết kiệm được gần 450 triệu đồng, tặng quà 113 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 1.210 con gà giống cho 121 hội viên thuộc hộ nghèo, trao 2 "cặp lá yêu thương", nhận đỡ đầu 3 cháu mồ côi với số tiền 2,4 triệu đồng/năm đến khi các cháu tròn 18 tuổi... Bà Giang còn kêu gọi các nhà hảo tâm và cán bộ, hội viên, phụ nữ ủng hộ 110 triệu đồng trao cho 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đợt xuất cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn gần 100 triệu đồng. Luôn năng động, nhiệt tình trong công việc nên tiếng nói của bà có sức hút mạnh đối với chị em. Vì vậy, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 91%. Bà Giang cho biết: 3 năm qua, Hội LHPN xã đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen, cá nhân đạt cán bộ hội cơ sở giỏi. Bên cạnh niềm

vui này, niềm vui lớn nhất của tôi là ngày càng có nhiều phụ nữ, trẻ em khó khăn được các cấp hội giúp đỡ, từng bước thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giúp họ xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, thời gian qua, bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Chủ tịch Hội LHPN xã Hồng Việt đã chỉ đạo các chi hội rà soát, nắm chắc hộ nghèo, hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, phù hợp. Trong đó, quan tâm khai thác nguồn vốn ngân hàng để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đến nay, Hội LHPN xã phối hợp với các ngân hàng quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với 277 hộ vay, tổng dư nợ trên 20 tỷ đồng. Chị đều sử dụng vốn vay đầu tư phát triển mô hình trồng hoa, uơm cây giống, cho thu nhập cao. Từ năm 2021 đến nay, Hội đã giúp 4 hộ phụ

nữ thoát nghèo, hỗ trợ 10 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp thành công.

Bà Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hưng cho biết: Thời gian qua, các đồng chí chủ tịch hội phụ nữ cơ sở đã tích cực, chủ động học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội 100% chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có trình độ trung cấp lý luận

chính trị và trung cấp chuyên môn trở lên; 34/38 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025; 29 đồng chí là đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các chị luôn tận tâm, tận lực, nhiệt huyết với các phong trào thi đua; tích cực tổ chức các hoạt động đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đồng bào phụ nữ, được chị em tin nhiệm cao. Hàng năm, qua

binh xét thi đua các chị đều đạt danh hiệu cán bộ hội giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nhiều chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp huyện, được các cấp, các ngành và hội cấp trên khen thưởng. Với đội ngũ cán bộ hội cơ sở giỏi, phong trào phụ nữ của huyện Đông Hưng nhiều năm liền trong top dẫn đầu của tỉnh.

HIẾU NGHĨA



Có sự hỗ trợ vốn vay từ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Động, bà Đào Thị Bích đã thành công với mô hình nuôi lợn kết hợp trùn quế.